

# **BẢN HƯỚNG DẪN CHO NHÓM TRƯỞNG**

## **SỰ ĐIỀU KHIỂN ESD (DVD-VN54C)**

Chương trình huấn luyện về (DVD-VN54C) đã được phát triển để cung cấp cho nền công nghiệp được coi như là chứng chỉ thực tập ESD cho những nhân viên vận hành cũng như chuyên viên lắp ráp kỹ thuật. Dưới đây là hướng dẫn về chương trình huấn luyện IPC.

Màn hình chính bao gồm sự chọn lựa giữa tiếng Anh và tiếng Việt Nam. Bạn có thể chọn giữa hai ngôn ngữ khi xem phim bằng cách nhấn nút “Audio” ở trên cái dụng cụ DVD điều khiển từ xa. Bạn có thể chọn mỗi phần trích đoạn trong mục lục của DVD.

**Tất cả các tài liệu về huấn luyện và kiểm tra thực nghiệm có thể được truyền tải từ trang web: <http://training.ipc.org/dvd/vn54c>**

Sau khi bạn xem xong toàn bộ DVD, bạn có thể đưa bài thi thực nghiệm bao gồm hai mươi câu hỏi tự chọn cho những người học viên. Chỉ dẫn họ phương thức làm bài kiểm tra thực nghiệm dựa trên trang đầu tiên của bài kiểm tra thực nghiệm. Bạn nên đọc lại lời hướng dẫn trên trang đầu cùng với các học viên. Để đạt được kết quả tốt cho bài kiểm tra thực nghiệm này không cần tham khảo những tài liệu khác về ESD.

Bạn có thể copy bài kiểm tra thực nghiệm thành nhiều phiên bản phụ nếu bạn muốn và sử dụng trong công ty của bạn.

Bạn được cung cấp lời giải đáp để chấm điểm cho bài kiểm tra thực nghiệm. Sau khi bạn chấm điểm xong, bạn trả lại bài kiểm tra thực nghiệm cho các học viên để họ biết được là họ đã làm sai câu nào.

Điểm chuẩn để đậu được bài thi thực nghiệm này là 70 phần trăm hoặc là trả lời đúng mười bảy câu hỏi trên hai mươi bốn câu hỏi trong bài thực nghiệm.

Bằng chứng nhận huấn luyện có thể chuyển tải từ trang web DVD-VN54C. Phiên bản kiểu PDF giúp bạn viết lại tên của các học viên đã vượt qua được bài kiểm tra trắc nghiệm--và bạn có thể in ra giấy chứng nhận.

Cảm ơn bạn đã mua chương trình huấn luyện về IPC. Chúng chỉ xác nhận đã được hỗ trợ bởi hội liên hiệp là một phương thức hoàn hảo cho các công ty thấy được sự vững mạnh về chuyên môn của các nhân viên trong công ty và chúng tỏ sự cam kết của họ đối với nền công nghệ chuẩn mực về lắp ráp thực thụ.

Mark Pritchard  
Giám đốc huấn luyện IPC